



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๕๘๘

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๖๑๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘



ที่ นร ๐๘๐๑.๐๑/๖๖๔

ถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดการประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กำหนด ทั้งนี้ ศปก.ศบค. จึงขอแจ้งผลการประชุมเพื่อให้ส่วนราชการทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๒๓๕

ผลประชุม สปก.ศบค.
ประจำวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ นาควาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ให้ สธ. เร่งตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด - 19 เชิงรุกทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุดก่อนวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๔ เพื่อประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับการควบคุม การดำเนินกิจกรรม/กิจการในระยะต่อไป	สธ.	
๒.	ให้ ดศ. วิเคราะห์สาเหตุการเพิ่มและลดของการใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ว่าสอดคล้องกับการออกข้อกำหนดเพื่อห้ามการดำเนิน กิจกรรม/กิจการประเภทต่าง ๆ หรือไม่ เพื่อนำไปสู่การ ขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ในระยะต่อไป	ดศ.	
๓.	ให้ทุกส่วนราชการขอความร่วมมือข้าราชการและครอบครัว ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับ ประชาชน/รวมทั้งให้ สพร. รายงานความคืบหน้าจำนวนการใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” รายงานต่อที่ประชุม สปก.ศบค.	ทุกส่วนราชการ และ สพร.	
๔.	ให้ สพร. ทารือร่วมกับกรมควบคุมโรคถึงวิธีการแจ้งเตือนผู้ที่มี ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยอาจพิจารณาให้มีสัญลักษณ์สีแดง ผ่าน แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สปม. สามารถ ตรวจสอบการเดินทางข้ามจังหวัดของผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้	สพร. และ สธ.	
๕.	ให้ คค. และ โฆษก ศบค. ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำพนักงานขนส่ง และโลจิสติกส์ทุกประเภท ให้เดินทางไปพบแพทย์ใกล้ที่พักอาศัย กรณีที่มีอาการของโรคติดเชื้อโควิด -19 เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรค	คค. และ โฆษก ศบค.	
๖.	ให้ สพร. รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอจำนวนผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือน จากแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 รวมถึงยอดแจ้งเตือนสะสมรายจังหวัดของแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” โดยแยกการแจ้งเตือนตามระดับความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึง ประสิทธิภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แอปพลิเคชัน ดังกล่าว	สพร.	

๗.	ให้ทีมสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (ทีม SC) ประเมินผลการตอบรับของการแถลงข่าวรายวันของโฆษก ศบค. เพื่อพัฒนาการนำเสนอเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลในประเด็นละเอียดอ่อน และอาจพิจารณาการจัดทำ Infographic เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนต่อไป	ทีม SC	ข้อเสนอของ โฆษก ศบค.
๘.	ให้ สธ. พิจารณาปรับเปลี่ยนสีในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วยรายจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมลดลงหลังครบระยะเวลา ๑๔ วัน ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ในปัจจุบัน	สธ.	
๙.	ให้ ดศ. และ สทอภ. (GISTDA) ประสานงานร่วมกันในการนำระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19 iMap Platform) เสนอต่อที่ประชุม ศปก.ศบค. ประจำวัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์และใช้เป็นชุดข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ ศปก.ศบค. ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “Thailand plus” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการด้วย	สทอภ., สพร. และ ดศ.	
✓๑๐.	ให้ สธ. ประสาน ผู้ว่าราชการจังหวัด และ กกก.โรคติดต่อจังหวัด ทำการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด - 19 เจริญ ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยพิจารณาดำเนินการในพื้นที่ ๘ จังหวัดเป็นลำดับแรก ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.ชลบุรี จ.ระยอง กทม. จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.นนทบุรี และ จ.นครปฐม และให้ประสาน รง. เพื่อพิจารณาใช้งบประมาณจากกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน และงบประมาณจาก สธ. สำหรับกลุ่มที่ไม่มีประกันสังคม ทั้งนี้ ให้ กทม. เป็นจังหวัดนำร่องเพื่อดำเนินการเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่น ๆ	สธ., รง. และ กทม.	

ศปก.ศบค.

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔